

ตัวบ่งชี้ที่ 97.3.2 : ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	ปฏิบัติได้ 1 ข้อ	ปฏิบัติได้ 2 ข้อ	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	ปฏิบัติได้ 4 - 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ( ชัด  หน้าที่มีผลการดำเนินงาน )

1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมติพิจารณาความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ช่วย ป้องกัน แก้ปัญหาสังคมด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ดังนี้

PLAN มีการวางแผนการดำเนินงานที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กศว.97.3.2-1-01 เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556) มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. - มทร.พระนคร เพื่อประชุมหารือ ร่วมกันในการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระยะ 5 ปีที่ 5 (กศว.97.3.2-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.พระนคร)(กศว.97.3.2-1-03 แผนแม่บทอพ.สธ. - มทร.พระนคร ระยะ 5 ปีที่ 5)

DO มีการดำเนินโครงการที่สนองพระราชดำริตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ อพ.สธ. - มทร.พระนคร เพื่อกำกับ ติดตาม ประสานการดำเนินงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 25 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลปงานดอกไม้ โครงการค่ายเยาวชน MCT พระนครรักษ์วัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการวิถีไทยวิถี เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณพืชพันธุ์ โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมชายฝั่งทะเลภาคกลาง ครั้งที่ 2 โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 7 โครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4 โครงการปลูกต้นไม้ชายเลนเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย โครงการพระนครรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอ โครงการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกในการ ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสืบสานภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง 905 โครงการสนองพระราชดำริฯ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. โครงการอบรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืช โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน จ.เพชรบุรี แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่2) ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม (กศว.97.3.2-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. - มทร.พระนคร) (กศว.97.3.2-1-05 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

CHECK มีการประเมินผลโครงการตามแผนในแต่ละโครงการ โดยใช้แบบประเมิน เช่น โครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กศว.97.3.2-1-06 รายงานโครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืช

(กศว.97.3.2-1-07 รายงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธกรรมพีช) โครงการสนองพระราชดำริ ฯ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. (กศว.97.3.2-1-08 รายงานโครงการสนองพระราชดำริ ฯ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.) เป็นต้น

ACT มีการนำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงการ โดยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น (กศว.97.3.2-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการอพ.สธ.- มทร.พระนคร)

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับการดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (กศว.97.3.2-2-01 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโครงการที่มีประโยชน์ ได้รับคุณค่าต่อคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฯ ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนและสถานประกอบการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ไปพัฒนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ผลิตเป็นสินค้าและจัดจำหน่าย ทำให้คนในชุมชนเกิดอาชีพใหม่ และยังพัฒนาอาชีพเดิมให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น กลุ่มชุมชนบ้านสวนเบเกอรี่ จ.สมุทรสงคราม ได้นำความรู้ที่ได้รับเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย ไปทำผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่าย ได้แก่ คุกกี้กล้วยกรอบ ขนมปังแป้งกล้วย และโดนัทแป้งกล้วย โดยลูกค้าให้ความสนใจซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น (กศว.97.3.2-3-01 รายงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฯ)

2. โครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบอาหารพื้นบ้านที่เกิดประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งจัดทำตำหรับมาตรฐานอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ทำให้คนที่เข้ารับการอบรมดูแลสุขภาพของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวที่ดีขึ้น อาทิเช่น ครอบครัวนางจรยา สว่างจิต ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปทำอาหารและจัดจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้เพิ่มในครอบครัว ได้แก่ แกงส้มหน่อไม้ต้องปุม้า แกงมะรุ้ม ต้มกะทิสายบัวปลาทุ แกงเทโพหมูสามชั้น ต้มส้มปลากระบอก เป็นต้น (กศว.97.3.2-3-02 รายงานโครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 2 ฯ)

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม ซึ่งจากโครงการในข้อที่ 3 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฯ และโครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนดังกล่าว และส่งผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม คือ จากการที่คนในครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคง ทำให้ได้อยู่พร้อมหน้ากัน ทั้งหัวหน้าครอบครัวและสมาชิก จึงเกิดความอบอุ่นในครอบครัว และเกิดความรักในถิ่นฐานของตนเอง สร้างสรรค์ถิ่นฐานให้น่าอยู่ เห็นความสำคัญของถิ่นฐานของตนเอง ภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด ก่อให้เกิดชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง ทำให้หยุดยั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชุมชนเข้าสู่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ ที่ก่อให้เกิดความแออัด (กศว.97.3.2-4-01 รายงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฯ) (กศว.97.3.2-4-02 รายงานโครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 2 ฯ)

โครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินการปลูกต้นยางนา ต้นตะแบก และต้นประดู่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่แปลง 905 หน่วยทหารพัฒนาอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการดำเนินการนี้ส่งผลกระทบต่อป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์จะช่วยลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งที่กักเก็บน้ำ เป็นแหล่งบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนล่างของป่า เป็นแหล่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในจังหวัดกาญจนบุรี (กศว.97.3.2-4-03 รายงานโครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ)

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

โดย .....

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย (ข้อ)	4 เดือน (1 มีย.56-30 กย.56)		8 เดือน (1 มีย. 56-31 มค. 57)		12 เดือน (1 มีย. 55-31 พค. 57)		การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน		
	ผล	คะแนน	ผล	คะแนน	ผล	คะแนน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	3	3	4	5	4	5	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน	รายการ
กศว.97.3.2-1-01	เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
กศว.97.3.2-1-02	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร
กศว.97.3.2-1-03	แผนแม่บทอพ.สธ. – มทร.พระนคร ระยะ 5 ปีที่ 5
กศว.97.3.2-1-04	รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. – พระนคร
กศว.97.3.2-1-05	รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
กศว.97.3.2-1-06	รายงานโครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กศว.97.3.2-1-07	รายงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธุกรรมพืช
กศว.97.3.2-1-08	รายงานโครงการสนองพระราชดำริ ฯ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
กศว.97.3.2-1-09	รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.- มทร.พระนคร
กศว.97.3.2-2-01	รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กศว.97.3.2-3-01	รายงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฯ
กศว.97.3.2-3-02	รายงานโครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 2
กศว.97.3.2-4-01	รายงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฯ
กศว.97.3.2-4-02	รายงานโครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 2 ฯ
กศว.97.3.2-4-03	รายงานโครงการปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ

จุดแข็ง

1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่องของการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน 9 คณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้แก่ มทร.พระนคร

จุดที่ควรพัฒนา

-

ข้อเสนอแนะ

-

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556		
แผน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
<u>แผนส่งเสริม</u> มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ทุกปี	- คณะกรรมการบริหาร (CEO) - รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาฯ	ปีการศึกษา 2557
<u>แผนพัฒนา</u> มีการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ อย่างต่อเนื่อง	- กองศิลปวัฒนธรรม	ปีการศึกษา 2557

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช โทร 0-2282-9009 ต่อ 6008  
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตญา กิจเกิดแสง โทร 0-2281-0659 ต่อ 6239  
(ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม)